

ชาวล่ากีฬาโลก

■ ทำเรือชีวบางกอรั้งจำฝูงศึกโต๊ะเล็ก

การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2019 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่านมา เริ่มกันที่ “มังกรเทพ” บางกอกซิติ์ ที่โยกไปใช้สนามเทศบาลตำบลปลายบาง จ.นนทบุรี ต้อนรับการมาเยือนของการทำเรือเอเอสเอ็มเปิดเกม ขึ้นมาการทำเรือโหมบุกเข้าไปในบ้านทันที น.3 ไรอัน โกเมส สอดขึ้นไปวัดยิงทางด้านขวาบอล แฉลบผู้เฒ่าบางกอกออกหลัง

น.5 ประตูแรกก็เกิดขึ้น วัชร สัยศรี หลุดเข้าไป ซัดควิน ดิลกธนาเลิศ บัดออกมาแต่ไปเข้าทาง พรหมกล ศรีทรัพย์แสง จัดการซ้ำไม่มีเหลือการทำเรือ นำ 1-0 เกมของการทำเรือยังดีกว่า น.9 ไรอัน โกล บอลให้มาร์กอสวิ่งเข้ามาซัดนอกกรอบ ควิน ดิลกธนาเลิศ ยังปิดทั้งได้ทัน บางกอก ซิติ์เน้นเกมรับ ในแดนตัวเองเป็นหลัก ทำให้ช่วงเวลาจากนั้นโต๊ะเล็กสิงห์คลอเองเดยหาช่องเจาะลำบาก ครั้งแรกจึงนำ อยู่แค่ 1-0

ครึ่งหลังลงมาทางเจ้าบ้านบางกอก ซิติ์ โหมทันที น.22 ทรงชัย เลิศฤทธิ์ ได้โอกาสจิ้มยิงหน้า ประตูแต่ถูกปฏิเสธโดยคณิศร ภูพันธ์ น.25 จักรพล ศรีนาราตัวเก่ง “มังกรเทพ” ได้ยึดเต็มข้อจากฝั่งขวา คณิศร ภูพันธ์ก็ยิงสกัดไว้ได้อีกครั้ง น.30 วัชร สัยศรี ตัวเก่งของการทำเรือ เดิมขึ้นมาได้ยิงจ่อๆ แต่กลับจิ้มบอลออกข้างเสาไปเอง น.35 บางกอก ได้โอกาสจากเนโด้กกระยะไกล คณิศรยังเหนียว ปิดข้ามคานออกไป น.37 บางกอกนำตีเสมอได้จากจักรพล ศรีนารา เปิดบอลจากด้านขวา พงศ์สิริ จงตั้งสังกุล ได้ยิงโล่งๆก็ออกหลังไปอีก

เวลาจากนั้นเจ้าบ้านลงมาเล่นแพวอร์เพลย์ แต่นาทีสุดท้ายก็โดนทำเรือโต้กลับ วัชร สัยศรี ซัด ตัดควิน ไรอัน โกเมสตามซ้ำก็ตัดควินอีกครั้งหนึ่ง แต่กระนั้นอีก 5 วินาทีจะหมดเวลาทำเรือก็ได้จังหวะสวนอีกครั้งแต่คราวนี้ไรอัน โกเมส ไม่พลาดจัดการยิงเข้าไป และเป็นประตูให้การทำเรือบุกชนะไป 2-0 ทำให้เก็บเป็น 46 คะแนน ทิ้งห่างพีทีที บลูเวฟ ชลบุรี 8 แต้มเท่าเดิม

มาทันทีที่สนามห้องเย็นท่าข้ามสนามชัย จ.สมุทรสาคร เกมดาร์บี้เมตระหว่างห้องเย็นท่าข้าม พบสิงห์สมุทรสาคร โดยต้นเกมเจ้าบ้านทำได้ดีกว่า ครองเกมบุกเข้าไป น.6 จังหวะบุกของห้องเย็น

ท่าข้าม เป็นปีกฉลุ นุสยา หลุดเข้าไปยิงแต่บอลชนเสา จังหวะต่อเนื่องทีมเยือนได้โต้กลับจบด้วย วีรศักดิ์ ศรีไชย ได้โอกาสซัดด้วยซ้ายเต็มๆเล่นงานที่เสาะแรก แต่ยังคิดเซฟของออร์ชัย ใจป้า

เข้าสู่ช่วงกลางเกมครึ่งแรก สิงห์ สมุทรสาคร แก้มเกมกลับมาครองบอลบุกเข้าไปบ้าง แต่ น.17 เจ้าบ้านมาได้จุดโทษที่สองหลังได้ฟาวล์ครบ 6 ครั้ง และเป็นกุญแจไปตีเซฟ กระทั่ง 1 วินาทีสุดท้ายของครึ่งแรก จังหวะปิดบอลไม่ขาดของออร์ชัย ใจป้า เปลี่ยนทางมาที่ธนากร ใจเวช พยายามสกัดแต่สุดท้ายเข้าประตูให้ทีมเยือน สิงห์ สมุทรสาคร ออกนำ 1-0 น.22 ห้องเย็นท่าข้าม มาตามตีเสมอได้สำเร็จ 1-1 จังหวะยิงไกลของอำพล ศรีระแก้ว นาทีเดียวกัน เอกสิทธิ์ แก้ววงเมือง มีจังหวะนอกเกมกับเวนเดล เมนเดส ผู้ตัดสินให้ใบแดง น.23 เจ้าบ้านที่อาศัยตัวผู้เฒ่ามากกว่ามาได้ประตูขึ้นนำ 2-1 จาก อำพล ศรีระแก้ว เจ้าเก่ายิงลูกที่สองในเกมนี้ น.28 ห้องเย็นท่าข้าม มาได้ประตูหนีห่าง 3-1 จาก เวนเดล เมนเดส

จากนั้น สิงห์ สมุทรสาคร เล่นแพวอร์เพลย์ทันทีตั้งแต่ น.38 โดนตัดบอลได้และเป็น อำพล ศรีระแก้ว ที่ยิงแฮตทริกของตัวเองได้สำเร็จเป็น 4-1 ห้องเย็นท่าข้าม ตัดจังหวะแพวอร์เพลย์ได้อีกครั้ง และเป็นอำพล ศรีระแก้ว ยิงเป็น 5-1 จบเกม ห้องเย็นท่าข้าม เปิดบ้านถล่มสิงห์ สมุทรสาคร 5-1 เก็บเพิ่มเป็น 30 คะแนน

ส่วนที่โรยิมม.เกษมบัณฑิต เริ่มเกล้าเจ้าถิ่นพบกับ “สิงห์ไฮเวย์” กรมทางหลวง ครึ่งแรกเกมของกรมทางหลวง จะดูดีกว่า น.7 ก็ได้สกอร์ออกมาจาก จิรสิน กิมเส็ง ทีมเยือนนำ 1-0 แม้เจ้าถิ่น พยายามเน้นเกมรุกมากขึ้น แต่ยังจบสกอร์ไม่ค่อยดี เกมมาถึง น.16 ก็เป็น “สิงห์ไฮเวย์” ที่ได้มาประตูที่สองจากจิรสิน กิมเส็ง คนเดิมให้ทีมนำ 2-0 ทีมเยือนยังทำได้ดีกว่า น.18 โรมวลโด้ คาซิลา ก็มากดเป็น 3-0 ให้กรมทางหลวงนำไปในครั้งแรก 3-0

กลับมาครึ่งหลัง น.25 เจ้าถิ่นก็มาได้ประตูตีไข่แตกจากนฤชา แสงทอง ซัดให้ทีมไล่มา 1-3 แต่กรมทางหลวงก็ยังเล่นได้แข็งแกร่ง น.32 สุทธิพร กลัดเจริญ ก็มาจัดการส่องประตูบวกให้กับทีมหนีไป 4-1 ก่อนที่นาทีถัดมาเกมรับของ ม.เกษมบัณฑิต จะพลาดอีกและโดน ภาสกรณีย์ สกลวารีย์ จัดการซัดเป็น 5-1 โดย น.38 ม.เกษมบัณฑิตมาทำได้ อีกลูกจากการยิงของอุลิส รสนากาญจน์ ก่อนจบเกม กรมทางหลวงเป็นฝ่ายบุกเอาชนะไป 5-2